



เลขที่รับ.....	1276
วันที่.....	- 3 ต.ค. 2561
เวลา.....	13.18 น.

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๓๑๐๒/ปวก.๕๗/ว. ววววพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗

เรียน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ นี้ เปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน ๑๒ สาขา คณะกรรมการจัดการประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่น่าสนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุม โดยส่งบทความและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ <http://annualconference.ku.ac.th> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างการส่งบทความและเรื่องเต็มได้ที่ <http://annualconference.ku.ac.th> หรือส่งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

อนึ่ง การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ ข้าราชการ และพนักงานจากส่วนราชการหรือส่วนงานต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และตามระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๖ - ๕๗

โครงการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการและคณาจารย์จากสาขาต่าง ๆ นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งได้ข้อค้นพบใหม่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และความชำนาญ ระหว่างนักวิชาการ อาจารย์ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ดังกล่าว ยังได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นเป้าหมายหลักจะได้นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะส่งผลอันดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยประจำปีในสาขาต่างๆ จำนวน ๑๒ สาขา ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม สาขาประมง สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ และสาขาอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการอภิปรายกลุ่ม และ Symposium
๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

ขอบเขตของการประชุมและรูปแบบการจัดงาน

ขอบเขตของการประชุมประกอบด้วยสาขาต่างๆ ๑๒ สาขา ซึ่งรวมเป็น ๓ หมวดวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

๑. หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ สาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง และสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
๒. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รูปแบบในการจัดประกอบด้วย

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย หรืออภิปรายกลุ่ม และ Symposium ใช้เวลาเรื่องละ ๒-๓ ชั่วโมง
- เสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่องละ ๒๐-๒๕ นาที
- เสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องละ ๑ บอร์ด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

ระยะเวลาการประชุม

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒	พิธีเปิดและการบรรยายหรือการอภิปรายพิเศษและพิธีเปิดภาคโปสเตอร์
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	จัดบรรยายหรืออภิปราย เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

สถานที่

พิธีเปิด มอบรางวัลผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษหรืออภิปรายพิเศษ การเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ตลอดจนการอภิปราย บรรยายพิเศษสาขาต่าง ๆ ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ และอาคารศูนย์เรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทุกหมวดวิชา

ผู้เข้าร่วมประชุม

- อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ๆ
- ข้าราชการ พนักงานและผู้เสนอผลงานในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และหน่วยงานราชการต่างๆ
- บุคลากรภาคเอกชน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๐ คน

การส่งผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดให้ผู้เสนอผลงานส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถส่งผลงานวิจัยผ่านระบบสารสนเทศได้ที่ <http://annualconference.ku.ac.th> โดยหมดเขตรับบทความย่อและเรื่องเต็มในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างการส่งบทความย่อและเรื่องเต็ม ได้ที่ : <http://annualconference.ku.ac.th>)

การลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจำแนก ดังนี้

๑) อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงาน โดยชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งผลงานวิจัย

๑.๑) ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราเรื่องละ ๒,๐๐๐.- บาท

๑.๒) ผู้เสนอผลงานที่ลงทะเบียนในวันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงทะเบียนในอัตราเรื่องละ ๒,๕๐๐.- บาท

***** โดยคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น หมายเหตุ** ในส่วนของผู้ชำระค่าลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี และการพิจารณาผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นขั้นสุดท้าย

การลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงาน สามารถชำระค่าลงทะเบียนพร้อมกับการส่งผลงานวิจัย ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “ประชุมทางวิชาการ มก.” เลขที่บัญชี ๓๗๔-๑-๖๑๗๖๐-๖ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ผ่านระบบ ERP เลือก 29-B00010010 ส่วนกลาง มก. บางเขน และอัปเดตหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ <http://annualconference.ku.ac.th>

๒) อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ที่มีชื่อผู้เสนอผลงาน) ดังนี้

๒.๑) ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป (ที่มีชื่อผู้เสนอผลงาน) ในอัตราคนละ ๑,๐๐๐.- บาท

๒.๒) นิสิตนักศึกษาซึ่งเข้าร่วมประชุม (ที่มีชื่อผู้เสนอผลงาน) ในอัตราคนละ ๕๐๐.- บาท

โดยผู้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จะได้รับกระเป๋า สุจิตร์ อาหารว่าง และของที่ระลึก จากงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๗

การลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี “ประชุมทางวิชาการ มก.” เลขที่บัญชี ๓๗๔-๑-๖๑๗๖๐-๖ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ผ่านระบบ ERP เลือก 29-B00010010 ส่วนกลาง มก. และส่ง fax เอกสารการชำระเงินไปยังฝ่ายบริการการศึกษาที่โทรสาร ๐ ๒๑๑๘ ๐๑๔๓ และ ๐ ๒๑๑๘ ๐๑๔๕๓)

๓) การร่วมเข้าฟังและชมการเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนการบรรยาย การอภิปราย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ ประเภทเข้าฟังฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย